

# กสร. มอบเกียรติบัตรสปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัย กว่า 300 แห่ง



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  
ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  
357 แห่ง เน้นเป็นตัวอย่างด้านการบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธี  
มอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน  
การทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ และระดับจังหวัด(กรุงเทพมหานคร)วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้อง  
ประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กทม. ว่า  
การจัดกิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในทำงาน  
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนประการหนึ่งของพลตำรวจเอก  
อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้อง  
กัน (Preventive Safety Culture) ผ่านการสร้างความรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีว  
อนามัย ควบคู่ไปกับการผลักดันส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายด้านความปลอดภัย  
ในการทำงานและมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นให้นำไปใช้เป็นแนวทางใน  
การปรับปรุงสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้ซึ่งจะช่วยให้ลดอัตราการประสับอันตรายและการเกิด  
โรคจากการทำงานลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รองอธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดี  
เด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กสร.  
กำหนด ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศซึ่งเป็นคณะกรรมการจากส่วนกลาง สำหรับในปี 2561 มีสถานประกอบ  
กิจการที่ได้รับเกียรติบัตร “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน ระดับประเทศจำนวน 357 แห่ง ทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่สถาน  
ประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่นและชมเชยระดับจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกจำนวน 29 แห่ง  
ด้วย